

KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2024)

TUỔI TRẺ TIỀN HẢI

TỰ HÀO VỚI CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Qua câu chuyện kể của các nhân chứng lịch sử, những người lính Điện Biên năm xưa, thế hệ trẻ huyện Tiên Hải luôn cảm thấy tự hào về thế hệ đi trước với chiến thắng Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".



Các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Phương Công (Tiên Hải) tham gia đóng diễn tái hiện chiến thắng Điện Biên Phủ.

Buổi nói chuyện truyền thống của cựu chiến binh (CCB) Trần Ngọc Ái, xã Tây Tiến về chiến thắng Điện Biên Phủ với 800 học sinh Trường THCS 14 - 10 diễn ra trong không khí xúc động. Mặc dù đã gần 90 tuổi nhưng ông vẫn minh mẫn, đóng đờ kể những câu chuyện thời áo lính. 70 năm đã trôi qua nhưng trong ký ức của ông những tháng ngày "khoát núi, ngù hầm, mưa dầm, cơm vắt" và tinh thần dũng cảm của các chiến sĩ Điện Biên không bao giờ quên. Những câu

chuyện chân thực của ông đã giúp các em học sinh hiểu hơn về lịch sử dân tộc, về truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất của thế hệ đi trước. Ông Trần Ngọc Ái chia sẻ: Với tâm niệm còn sức khỏe còn tiếp tục cống hiến, vì thế trong dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ tôi đều nhận lời tham gia nói chuyện truyền thống với mong muốn ôn lại những kỷ ức hào hùng của dân tộc, phấn đấu để các cháu hiểu được lịch sử, những mất mát, hy sinh trong chiến tranh. Tôi rất tự hào

bởi từ những câu chuyện lịch sử sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các bạn trẻ nỗ lực vượt qua khó khăn, có ý chí phấn đấu, khát vọng cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi nói đến chiến thắng Điện Biên Phủ, trong trái tim mỗi người dân Việt Nam nói chung, thế hệ trẻ nói riêng đều trào dâng niềm kiêu hãnh, tự hào, trở thành động lực tinh thần vững thế hệ trẻ có thêm niềm tự hào và hướng tới tương lai. Em Nguyễn Thị Minh, lớp 9A, Trường THCS 14 - 10 chia sẻ: Thông qua câu

chuyện của CCB Trần Ngọc Ái giúp chúng em hiểu thêm về lịch sử và chiến thắng Điện Biên Phủ góp phần quyết định đến thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta. Để góp phần vào chiến thắng lịch sử, biết bao anh hùng đã hy sinh khi tuổi đời còn trẻ, những người chiến sĩ mang trên mình tinh yêu Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chúng em rất kính trọng những người lính đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Chính các ông, các bác là những nhân chứng sống về lòng yêu nước, tinh thần quật cường của dân tộc, mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau noi theo.

Ông Phạm Thanh Hiến, Hiệu trưởng Trường THCS 14 - 10 cho biết: Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhà trường phối hợp với Hội CCB huyện tổ chức buổi ngoại khóa với nhiều hoạt động như nghe những người lính trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ kể chuyện; tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi tìm hiểu về "nhân vật - sự kiện" lịch sử trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tham gia buổi ngoại khóa, cả thầy cô và học trò đều xúc động, tự hào. Những câu chuyện của người lính Điện Biên năm xưa là những tài liệu

lịch sử quý giá để giáo dục và khơi dậy truyền thống yêu nước trong mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh; giúp nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ. Từ đó, khích lệ các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, nỗ lực phấn đấu học tập, lao động, công tác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, huyện Tiên Hải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân và lực lượng vũ trang với chủ đề "Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại". Trong đó, chú trọng tổ chức nói chuyện truyền thống, giao lưu giữa cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, trường học với các CCB, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông Phạm Đình Tô, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Với mong muốn tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về truyền thống của dân tộc, Hội đã tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường tuyên truyền, đổi mới phương thức giáo dục, chủ trọng hình thức giáo dục cộng đồng. Trung tuần tháng 4, các cấp hội CCB trong huyện phối hợp với các ngành, đoàn thể và 32 trường THCS, tiểu học và THCS trên địa bàn tổ chức gặp gỡ nhân chứng lịch sử, kể chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thu hút hàng chục nghìn lượt cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia. Chính những buổi nói chuyện như vậy sẽ giúp học sinh thêm hiểu về lịch sử, truyền thống, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho các em.

DIỆN BIÊN PHỦ
Những dấu ấn đặc biệt

Trần quyết chiến chiến lược đầu tiên của Quân đội ta kể từ ngày thành lập (12/1944), kết thúc 9 năm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh bại "kế hoạch Navarre" của thực dân Pháp, tạo điều kiện đi đến quyết định ký Hiệp định Geneva (7/1954)

Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, đánh dấu bước phát triển mới của nhân dân Việt Nam và thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội

Trong quá trình chuẩn bị cho trận mở màn cũng như toàn bộ chiến dịch, việc thay đổi phương châm tác chiến từ "đánh nhanh, thắng nhanh" chuyển sang "đánh chắc, tiến chắc" điển hình cho nghệ thuật của cán bộ, chiến sĩ của ta và cả phía quân Pháp

Đây là chiến dịch có quy mô lớn nhất tính đến thời điểm lúc bấy giờ. Lực lượng bộ đội ta tham gia lúc cao nhất lên tới 55.000 người, dân công và thanh niên xung phong phục vụ chiến dịch lên tới 262.000 người

Điện Biên Phủ là nơi nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên đỉnh cao nhất và cả chỉ đạo chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật

Ta đánh Điện Biên Phủ là đánh vào nơi mạnh nhất, đánh vào hình thức phòng ngự cao nhất của quân Pháp ở Việt Nam và Đông Dương

Chọn Điện Biên Phủ làm trận quyết chiến chiến lược đã được cả 2 phía Pháp và Việt Nam quyết định trong thời gian ngắn nhất (trong vòng 2 tuần)

TRẦN TUẤN
<https://infographics.vn>

KỶ NIỆM NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM 18/4

Nhiều hoạt động trợ giúp, chăm lo cho người khuyết tật



Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cùng các nhà hảo tâm trao quà cho người khuyết tật xã Đông Đông (Đông Hưng).

Toàn tỉnh hiện có hơn 10 vạn người khuyết tật (NKT). Để góp phần giúp NKT tham gia bình đẳng với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã triển khai đồng bộ các hoạt động trợ giúp NKT, tạo mọi điều kiện để NKT vươn lên hòa nhập cộng đồng. Tại buổi tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho NKT do Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức, hơn 100 NKT thuộc câu lạc bộ thanh niên khuyết tật các huyện, thành phố đã được phổ biến Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội như: trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ giúp xã hội khẩn cấp; chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà ở xã hội... Bên cạnh đó, NKT còn được tư vấn, giải đáp các tình huống pháp lý mà NKT đang vướng mắc. Chị Vũ Thị Thu Hà, xã Quang Trung (Kiến Xương)

cho biết: Do bị mất thính giác nên tôi có nguyện vọng muốn cấp lại nhưng chưa biết thủ tục như thế nào. Tham gia buổi trợ giúp pháp lý, tôi được cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tận tình hướng dẫn thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho NKT. Tôi thấy những buổi truyền thông, trợ giúp pháp lý rất bổ ích, giúp chúng tôi nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. Trợ giúp pháp lý là một trong những hoạt động được Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh triển khai nhiều năm qua nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NKT. Cùng với đó, Hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Người khuyết tật, các văn bản liên quan đến NKT, các chính sách trợ giúp NKT, quyền và trách nhiệm của NKT; thực hiện hiệu quả công tác dạy nghề, tạo việc làm; trao tặng xe lăn, xe lăn; sửa chữa, xây dựng nhà tình thương... cho NKT. Ngoài ra, Hội còn duy trì nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giúp nâng cao đời sống tinh thần cho NKT.

Năm 2023, Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh số tiền và hiện vật hơn 1,4 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 3.500 lượt NKT, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hội cũng đã trao tặng 520 xe lăn cho NKT, hàng trăm suất quà cho trẻ em khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khám bệnh miễn phí cho hơn 107 lượt NKT... Ngoài ra, Hội cũng tổ chức thành công hội nghị biểu dương 160 NKT, trẻ mồ côi tiêu biểu tình nhân ghi nhận, tôn vinh những tấm gương NKT, trẻ mồ côi vượt khó, đạt thành tích cao trên nhiều lĩnh vực. Qua đó cổ vũ, động viên, khích lệ NKT, trẻ mồ côi tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Bà Bùi Thị Nga, Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cho biết: Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác trợ giúp, chăm lo cho NKT, Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động nguồn lực xã hội để triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động trợ giúp NKT, đặc biệt là vận động các nhà hảo tâm để đầu tư trợ giúp, hỗ trợ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Phát động chương trình "Mây tình cho NKT" nhằm từng bước tạo điều kiện cho NKT tiếp cận thị trường, sản xuất, kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả. Tiếp tục làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tấm gương NKT vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi cũng mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề tại Trung tâm Dạy nghề cho NKT trực thuộc Hội để công tác dạy nghề, tạo việc làm cho NKT đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

THU HOAI

PHÒNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI BẾP ĂN TẬP THỂ Cần sự vào cuộc từ nhiều phía

Bếp ăn tập thể, bếp ăn phục vụ đồng người tiền án nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) rất lớn nếu không tuân thủ nghiêm các quy định về ATTP. Trên thực tế đã có nhiều vụ ngộ độc thực phẩm đồng người xảy ra liên quan đến bếp ăn tập thể tại một số tỉnh, thành phố. Tại Thái Bình, năm 2023 đã xảy ra 5 vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có 1 vụ tại bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp Phúc Khánh.

Ông Trần Đăng Chuẩn, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: Nhìn chung, các doanh nghiệp đều thực hiện tốt các quy định về ATTP, tuy nhiên còn một số tồn tại như: thiếu nhà, trần nhà khu sơ chế, chế biến có dấu hiệu xuống cấp, đoàn kiểm tra đầu yếu của doanh nghiệp khác phục ngay những tồn tại này và có báo cáo bằng hình ảnh. Nếu không nghiêm túc thực hiện, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định. Chúng tôi khuyến cáo chủ doanh nghiệp tăng cường điều kiện cơ sở, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực nhà ăn; chú trọng đến con người, đào tạo kiến thức cơ bản để họ có kiến thức trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm. Trong quá trình mua, hợp đồng nguyên liệu về chế biến phải

truy xuất nguồn gốc rõ ràng, được sự quản lý từ cơ quan quản lý nhà nước. Theo thống kê, ngành y tế tuyên truyền, tuyên truyền đang quản lý hơn 600 bếp ăn tập thể (doanh nghiệp, trường học, khu sơ chế, chế biến có dấu hiệu xuống cấp, đoàn kiểm tra đầu yếu của doanh nghiệp khác phục ngay những tồn tại này và có báo cáo bằng hình ảnh. Nếu không nghiêm túc thực hiện, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định. Chúng tôi khuyến cáo chủ doanh nghiệp tăng cường điều kiện cơ sở, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực nhà ăn; chú trọng đến con người, đào tạo kiến thức cơ bản để họ có kiến thức trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm. Trong quá trình mua, hợp đồng nguyên liệu về chế biến phải

1 vụ tại doanh nghiệp với 10 người có biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Năm 2023, vụ ngộ độc xảy ra với hơn 1.000 người ăn, trong đó 46 người có biểu hiện ngộ độc. Rất may không có người tử vong song vụ ngộ độc cũng khiến 17 người phải nhập viện. Ngộ độc thực phẩm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng người sử dụng. Tại các bếp ăn tập thể, nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm quả có thể sẽ rất nặng nề bởi số lượng người ăn đông. Do đó, cùng với ngành y tế, các cấp, ngành, địa phương và mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm, cùng chung tay phòng ngừa, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra.

HOÀNG LANH



Nhân viên Công ty TNHH May Lan Lan (thành phố Thái Bình) chuẩn bị suất ăn cho người lao động.